



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๙๐,๗๕๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เปิดตัว 5 นักวิจัยจาก 6 โครงการคว้ารางวัลทั้งใน-ต่างประเทศ

● สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปิดตัว 5 นักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศจาก 6 โครงการวิจัย ที่ สวก.ให้ทุนสนับสนุน

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการ สวก.เปิดเผยว่า ในช่วงปี 2556 มีนักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก.ได้รับรางวัลจากสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งเข้าประกวดผลงานโครงการวิจัยจากทั้งในและต่างประเทศถึง 6 โครงการ จาก 5 ท่าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาการของไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ นักวิจัยไทย รวมถึง สวก.ด้วย ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการวิจัยทุนสนับสนุนจาก สวก.ที่ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี 2556 นี้ มีนักวิจัยจำนวน 5 ท่าน รวม 6 โครงการ ซึ่งเป็น

ผลงานของ รศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 โครงการ คือ 1.โครงการการพัฒนาแผ่นโปรตีนเส้นไหมเคลือบด้วยสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ในการรักษาแผล ได้รับรางวัลจากไต้หวัน และ 2.โครงการไบโอเซลล์โลสมาส์สำหรับรักษาผิวหลังการทำเลเซอร์ ได้รับรางวัลในงานเดียวกัน :

3.โครงการชุดทดสอบไบโอเซนเซอร์ชนิดวัดค่าสีเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อซัลโมเนลลา ของ รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้รับรางวัลมากมายจากผลงานประดิษฐ์คิดค้น เหรียญทอง เรื่อง “Salmonella DNA sensor test kit” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จากสาธารณสุขรัฐเกาหลี 2 รางวัล จากเยอรมนี เป็นต้น

4.โครงการชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามของ

รศ.ดร.วรากร ลิ้มบุตร สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัล Silver Medal จากไต้หวัน

5.การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและสายการผลิตสำหรับมะพร้าวน้ำหอมสดเพื่อการส่งออกของ รศ.วราภรณ์ ลัดคนทีนวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Silver Medal ในกลุ่มงานด้านพืชสวนและเกษตรกรรม และ 6.โครงการต้นแบบในการขยายผลปาล์มน้ำมันไปสู่เกษตรกร ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการสถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภททีม ประจำปี 2556 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย